



ที่ นม ๐๐๒๓.๑๗/ว ๕๗๓๖

ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด
ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ นม ๓๐๒๑๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม ๐๐๒๓.๑๗/ว ๒๔๑๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๖๗๑๑
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอด่านขุนทด ได้แจ้งการเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจำนวนนักเรียนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเป็นไปอย่างครบถ้วนเพียงพอ จะดำเนินการเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอื่น รวมทั้งแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) และยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

๒. ให้บันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น บันทึกหรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก และตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กก่อนการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับสถานศึกษา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษาแล้ว และพบว่ายังมีข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศให้นำข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เนื่องจากฐานข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก เป็นข้อมูลสำคัญต่อการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ และการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึก ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการยืนยันข้อมูล ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยึดฐานข้อมูลนี้ ในการจัดสรรงบประมาณและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรสฤทธ์ กาศขุนทด)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอคำนูนทด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๙๕๐๐



ที่ว่าการอำเภอคำชะอี
รับที่ 6574
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา

ที่ นม ๐๐๒๓ ๓/ว ๒๖/๑๑

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไทย นม ๓๐๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครราชสีมา นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

อ้างอิง ๑ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓ ๓/ว ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๒ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓ ๓/ว ๓๒๕๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖ ๒/ว ๒๒๘๐

ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งการเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system LEC) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจำนวนนักเรียนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเป็นไปอย่างครบถ้วนเพียงพอ จะดำเนินการเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอื่น รวมทั้งแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) และยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

๒ ให้บันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น บันทึกหรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก และตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กก่อนการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับสถานศึกษา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษาแล้ว และพบว่ามีข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศให้นำข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากฐานข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก เป็นข้อมูลสำคัญต่อการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณและการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการยืนยันข้อมูล ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยึดฐานข้อมูลนี้ในการจัดสรรงบประมาณ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิสิทธิ์ รัตนะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายอำเภอตำบลขุนทด

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร แจ้งอ.นท.

กสท.



(นางอนิดา ภูมิโคกรักษ์)
ท้องถิ่นอำเภอตำบลขุนทด

- งาม
- แจ้ง อ.นท. ขุนทด



(นายพรสทธิ์ กาศขุนทด)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)รักษาการแทน
นายอำเภอตำบลขุนทด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๖๖๐๘ ต่อ ๓๑ (ผอ บุญชอบ/รสริน)



ที่ มท ๐๘๑๖ ๒/ว ๒๒๕๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม ๑๐๓๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖ ๒/ว ๙๙๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖ ๒/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น (Local Education Center school information system - LEC) ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system - LEC) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการด้านศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจำนวนนักเรียนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเป็นไปอย่างครบถ้วน เพียงพอ จะดำเนินการเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนในการนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอื่น รวมทั้งแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) และยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

๒ กำชับผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น บันทึกหรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก และตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กก่อนการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับสถานศึกษา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษาแล้ว และพบว่ายังมีข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศ ให้นำข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ

๔ ให้จังหวัดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงเวลาการเปิดระบบ และให้จังหวัดยืนยันข้อมูลในภาพรวมระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลในเวลา ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้ เนื่องจากฐานข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก เป็นข้อมูลสำคัญต่อการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณและการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ขอความร่วมมือให้จังหวัด เน้นย้ำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการยืนยันข้อมูล ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยึดฐานข้อมูลนี้ในการจัดสรรงบประมาณและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร ๐ ๒๒๕๔ ๕๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๐๒, ๓๐๖

โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๕๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๑๘

แนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

(Local Education Center information system LEC)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖ ๒/ว ๖๒๘๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system LEC) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บันทึกข้อมูลนักเรียนและข้อมูลเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลตามฐานข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เพื่อารมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้เป็นฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและเด็กเล็กและจัดส่งข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

๑ ชื่อระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system LEC)

๒ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

๒ ๑ กยรส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒ ๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

๒ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้สถานศึกษาสังกัดอื่น

๒ ๔ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓ การมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

๓ ๑ ระดับกรม มอบหมายฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ในระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับสถานศึกษา

๓ ๒ ระดับจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้ง ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก และการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

๓ ๓ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก และการยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

๓.๔ ระดับสถานศึกษา

(๑) โรงเรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบการไม่มีตัวตนของนักเรียน หากตรวจพบให้นำข้อมูลนักเรียนดังกล่าวออกจากระบบ พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักเรียนและข้อมูลอื่น ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ของเด็กเล็กว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบการไม่มีตัวตนของเด็กเล็ก หากตรวจพบไม่ต้องบันทึกข้อมูล เด็กเล็กดังกล่าว พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่น ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๔ การใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล นักเรียนและเด็กเล็ก ในระหว่าง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๔.๑ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ให้ผู้ใช้งานของจังหวัด องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ใช้ชื่อผู้ใช้งาน (User_Login) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชื่อผู้ใช้งาน ดังนี้

(๑) User_Login ของจังหวัด ใช้สำหรับยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระดับจังหวัด

(๒) User_Login ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สำหรับยืนยันข้อมูลในระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และกรวหาข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น

(ตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๐๒xxxxxx, เทศบาลนคร ๐๓xxxxxx, เทศบาลเมือง ๐๔xxxxxx, เทศบาลตำบล ๐๕xxxxxx องค์การบริหารส่วนตำบล ๐๖xxxxxx)

(๓) User_Login ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ของนักเรียนและยืนยันข้อมูลนักเรียนในระดับโรงเรียน

(ตัวอย่าง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐xx๑xxxxx, โรงเรียนสังกัดเทศบาล ๓๐xx๒xxxxx, โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๐xx๓xxxxx)

(๔) User_Login ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สำหรับบันทึก ข้อมูลของเด็กเล็กและยืนยันข้อมูลนักเรียนในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ตัวอย่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐xx๔xxxxx, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาล ๓๐xx๕xxxxx, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๐xx๓xxxxx)

(หมายเหตุ ชื่อผู้ใช้งาน (User_Login) ของสถานศึกษา จะใช้เป็นรหัสสถานศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย)

๔.๒ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประสานสถานศึกษาสังกัดอื่น และจัดส่งข้อมูล จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในภาคเรียนที่สอง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

(๒) หากมีสถานศึกษาสังกัดอื่น ได้มีการประกาศเลิกสถานศึกษาชั้นพื้นฐานแล้ว ให้กรอก จำนวนนักเรียนเป็นเลขศูนย์ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล

/(๓) ปรับปรุง

(๓) ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอื่น ให้เป็นยอดจำนวนนักเรียนทั้งหมดให้เป็นยอดที่เป็นปัจจุบัน และยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลจำนวนนักเรียน

(๔) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูล ภายหลังจากดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แจ้งจังหวัดเพื่อยืนยันข้อมูลใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ ให้ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลนักเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทุกแห่ง ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) โดยเลือกสังกัดหน่วยงาน เลือก "สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)"

๔.๓ ระดับสถานศึกษา

๔.๓.๑ โรงเรียน

(๑) ให้ครูประจำชั้น ตรวจสอบนักเรียนในภาคเรียนที่สอง เพื่อตรวจสอบตัวตนของนักเรียน หรือเพิ่มข้อมูลนักเรียน กรณีย้ายเข้ามาเรียนใหม่

(๒) ให้ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลนักเรียนที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีตัวตน โดยให้นำออกจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

(๓) ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นอีกครั้ง ก่อนการยืนยันการบันทึกข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนในระบบได้มีการบันทึกข้อมูลหรือข้อมูลมีความถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่มีการบันทึก ให้ดำเนินการแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ แล้วจึงบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูลต่อไป

(๔) ยืนยันการบันทึกข้อมูลนักเรียน

(๕) ภายหลังจากการยืนยันข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีข้อมูลจำนวนนักเรียนในรายงานหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลจำนวนนักเรียน ให้ดำเนินการยกเลิกการยืนยันข้อมูลในระดับสถานศึกษา และตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลนักเรียน และยืนยันข้อมูลนักเรียนอีกครั้ง

๔.๓.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) ให้ครูประจำชั้น ตรวจสอบเด็กเล็กในภาคเรียนที่สอง เพื่อตรวจสอบตัวตนของเด็กเล็กหรือเพิ่มข้อมูลเด็กเล็ก กรณีย้ายเข้ามาเรียนใหม่ โดยต้องมีอายุครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากปรากฏว่าเด็กมีรายชื่ออยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ให้ประสานผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น เพื่อนำข้อมูลของเด็กเล็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นก่อน

(๒) ให้ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเด็กเล็กที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีตัวตน โดยให้นำออกจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

(๓) ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นอีกครั้ง ก่อนการยืนยันการบันทึกข้อมูลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบได้มีการบันทึกข้อมูลหรือข้อมูลมีความถูกต้องแล้วหรือไม่

(๔) ยืนยันการบันทึกข้อมูลเด็กเล็ก

/(๕) ภายหลัง

(๕) ภายหลังจากการยืนยันข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก ในรายงานหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก ให้ดำเนินการยกเลิกการยืนยันข้อมูลในระดับสถานศึกษา และตรวจสอบข้อมูลเด็กเล็กในระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลเด็กเล็ก และยืนยันข้อมูลเด็กเล็กอีกครั้ง

๔.๓.๓ การบันทึกข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตรวจสอบ นักเรียนหรือเด็กเล็กในสถานศึกษาที่ยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย หากมี ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเข้าใช้งานทาง <http://www.gcode.moe.go.th> เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน โดยศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร เพื่อออกรหัสประจำตัวผู้เรียน เป็นรหัส G-Code และนำรหัส G-Code ของนักเรียนหรือเด็กเล็กมากรอกในช่องเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

๕ กำหนดเวลาการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ในระบบสารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ในระหว่าง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และกำหนดเวลาเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด **จะต้อง** ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล นักเรียนหรือเด็กเล็ก ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

๕.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับ สถานศึกษาและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๕.๒ ให้จังหวัด ยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยัน ข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงขอให้สถานศึกษาประสาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อกำหนดวันเวลาในการยืนยันข้อมูลในระดับสถานศึกษา และให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยันข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีที่มีการยืนยันข้อมูลแล้ว หากมีการแก้ไขจะต้องดำเนินการยืนยันการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

๖ การตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันข้อมูลในระดับสถานศึกษา

ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนา .เด็กเล็ก) โดยดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด ว่ามีตัวตนหรือไม่ หากไม่พบตัวตนให้นำข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ

๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลจำนวนนักเรียนหรือเด็กเล็ก

๖ ๓ ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาดำเนินการยืนยันข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับสถานศึกษา

๗ การตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗ ๑ เมื่อผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับของสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นอีกครั้งว่ามีข้อมูลถูกต้อง เมื่อเห็นถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบจะต้องยืนยันยืนยันภาพรวมของข้อมูลนักเรียนและข้อมูลเด็กเล็กในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๗ ๒ การยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาหลายแห่ง สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องยืนยันให้ครบถ้วนทุกแห่งก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

๗ ๓ ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น หากถูกต้องแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๘ การขอแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กภายหลังการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กแล้ว

๘ ๑ กรณีผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอแก้ไขข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็ก ภายหลังจากการยืนยันข้อมูลในระดับสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา ประสานผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ให้ยกเลิกการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กก่อนการแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก

๘ ๒ กรณีผู้รับผิดชอบในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการยืนยันข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานผู้รับผิดชอบของจังหวัด เพื่อยกเลิกการยืนยันข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการยกเลิกการยืนยันข้อมูล ตามข้อ ๘ ๑ เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก

๙ การตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันข้อมูลในระดับจังหวัด

๙ ๑ ให้ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและการยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกและยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ภายในจังหวัดให้ครบถ้วน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๙ ๒ เมื่อผู้รับผิดชอบของจังหวัด ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยืนยันภาพรวมของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดให้ครบถ้วนทุกแห่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วนทุกแห่งแล้ว ให้ยืนยันภาพรวม

ของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาต่อไป หากภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา โดยเฉพาะเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ให้พิจารณาดำเนินการแก่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลซึ่งถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

๓ ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตรวจสอบนักเรียน และเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากตรวจนักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษาและยังมีข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศ ให้นำข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบภายหลังว่ามีการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการแก่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลดังกล่าว

๔ ให้จังหวัด สุ่มตรวจสอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะ ในช่วงเวลาการเปิดระบบเพื่อบันทึกข้อมูล

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๐๒, ๓๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๑๘